

อบจ.จันทบุรี มอบเงิน 5 ล้านบาท สนับสนุนการ ดำเนินงานแกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด

จันทบุรี



วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ลานชนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการจัดงานวิชาการพัฒนาศักยภาพ อสม. เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานแกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวนห้าล้านบาท และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ อสม. ที่มีผลงานดีเด่น ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมอย่างกว้างขวาง พร้อมกันนี้ นพ.อภิรักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์ นพ.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี มอบเสื้อสามารถแก่อสม.ดีเด่นทั้ง 11 สาขาอีกด้วย

ด้านพ.อ.อ. ณรงค์ พร้อมพวก ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขขึ้น เพื่อเป็นแกนนำด้านสุขภาพ ในการร่วมขับเคลื่อนการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน และรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของ อาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้เสียสละทำงานให้แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้อนุมัติให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้วันที่ 12-20 มีนาคม เป็นสัปดาห์รณรงค์วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเป็นเกียรติให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ จังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันมี อสม. จำนวน 9,103 คน กระจายอยู่ทั่วทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน ดูแลและเวกบ้านในความรับผิดชอบ 15 - 20 หลังคาเรือน/คน และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ พร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ อสม. ที่มีผลงานดีเด่น ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมอย่างกว้างขวาง ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จึงได้จัดการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขจากทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนได้มีโอกาสมาร่วมงาน ซึ่งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการด้านต่างๆ ตลอดจน จัดเวทีเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีผลงานดีเด่น ให้เป็นที่ประจักษ์และแบบอย่างต่อเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขและสังคมอย่างกว้างขวาง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561